

บรรณาธิการแถลง

วิวัฒนาการทางวิชาการได้ดำเนินถึงจุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเรียกว่ายุคใหม่ เมื่อ นักวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และในประเทศที่กำลังพัฒนามีความกึกกัลกหลาดหลุย และมีข้อคิดข้อสงสัยและข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการพัฒนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง รูปแบบของการพัฒนาและรูปแบบของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น มีรูปแบบหลายรูปแบบ เช่นเดียวกันนักวิชาการไม่น้อยเชื่อว่ากระบวนการของการพัฒนาในสังคมที่พัฒนาแล้ว อาจจะไม่เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีสำหรับสังคมในโลกที่สาม กระบวนการของการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเลียนแบบซึ่งกันและกัน เพราะเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน บทความบางเรื่องในวารสารฉบับนี้วิเคราะห์ปัญหาในเชิงที่กล่าวไว้ เช่น บทความของ Maw Lin Lee และ Floyd K. Harmston เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง โดยผู้เขียนทั้งสองได้เสนอวิธีวัดและประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย สุนันทา เสียงไทย ได้เสนอและวิเคราะห์ปัญหาการจ้างงานและโครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศด้อยพัฒนา ผู้เขียนได้คำนึงถึงเงื่อนไขและสถานะของประเทศดังกล่าวที่แตกต่างจากสังคมที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นมิติหนึ่งของสภาพแรงงานที่ควรได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

บทความของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด ศึกษาและวิเคราะห์อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย เป็นกรณีศึกษาที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของการปลูกยาสูบและการตลาดของยาสูบ ซึ่งควรจะมีการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบโดยตรง ส่วนชาติชาย ณ เชียงใหม่ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับการด้อยประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นพิเศษ ส่วน ประสสิน โสภณบุญ เสนอความเป็นไปได้และ

ความจำเป็นที่จะนำระบบการบริหารแนว MBO มาใช้ในภาครัฐ บทความหลังสองบทความนี้จัดอยู่ในแนวการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในสังคมไทยขณะนี้ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของสองภาคนี้มีมากขึ้นทุกวัน ภาคเอกชนและภาครัฐจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในแง่วิชาการแล้ว การศึกษาเปรียบเทียบสองภาคนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและอื่น ๆ ในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติด้วย

คณะผู้จัดทำวารสารขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้อ่านของเราทุกท่าน

จรี วิจิตรวาทการ